

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 53 /TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 30 tháng 5 năm 2013*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Phú Thọ**

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 chủ trì họp Ban Chỉ đạo nghe Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo việc triển khai các nội dung Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 (gọi tắt là Đề án). Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo (Giám đốc các sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng). Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo các nội dung triển khai thực hiện Đề án trong thời gian tới và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận một số nội dung như sau:

Cơ bản nhất trí với các nội dung do Giám đốc Sở Y tế báo cáo về đánh giá tình hình, thực trạng y tế cơ sở hiện tại và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện 10 tiêu chí trong Đề án theo đúng lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh. Cụ thể:

#### **\* Việc thực hiện 03 tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực:**

- Về xây dựng cơ bản: Giai đoạn 2012 - 2015 giữ nguyên số lượng, danh mục các trạm y tế xây dựng chuẩn quốc gia như Đề án đã duyệt (chưa đặt thành vấn đề điều chỉnh danh mục), trường hợp đặt biệt cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thì Sở Y tế thống nhất với UBND các huyện, thành, thị để báo cáo UBND tỉnh thay đổi, điều chỉnh. Kế hoạch đến năm 2015 xây dựng mới 47 trạm và cải tạo nâng cấp 22 trạm.

+ Nguồn vốn hàng năm đề nghị UBND tỉnh bố trí xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa các trạm y tế (khôi nhà chính): từ nguồn tăng cường cơ sở vật chất của ngành y tế (khoảng 10 tỷ); nguồn vốn đầu tư tập trung (khoảng 10 - 12 tỷ); nguồn kinh phí từ nguồn thu sở xố kiến thiết (dành khoảng 80%) và các nguồn vốn hợp khác do ngành y tế vận động.

+ UBND các huyện, thành, thị căn cứ vào Đề án đã được phê duyệt, chủ động huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư (như đã nêu trong Đề án) đầu tư các hạng mục phụ trợ để hoàn chỉnh các trạm y tế đạt chuẩn theo quy định, đồng thời tăng cường công tác vận động xã hội hóa từ nhân dân địa phương ủng hộ kinh phí mua sắm hoặc tặng trang thiết bị y tế cho các trạm y tế tại địa phương; khuyến khích việc UBND các huyện, thành, thị vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí để xây dựng khối nhà chính của 01 đến 02 trạm y tế theo thiết kế mẫu chung (do Sở Y tế cung cấp).

+ Năm 2013 xây dựng mới 09 trạm y tế các xã: Chuế Lưu, Phụ Khánh, Hương Xạ (huyện Hạ Hòa); Đông Thành (huyện Thanh Ba); Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy); Văn Luông, Thạch Kiệt (huyện Tân Sơn); Phúc Khánh, Đồng Thịnh (huyện Yên Lập).

Nguồn kinh phí: Trước mắt, đồng ý tạm ứng 5 tỷ từ ngân sách tỉnh, cùng với 7,6 tỷ kinh phí tăng cường cơ sở vật chất của ngành y tế đã cấp năm 2013 để đảm bảo đủ điều kiện khởi công mới 09 trạm y tế nêu trên. Giao Sở Y tế làm văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND tỉnh quyết định cho tạm ứng kinh phí theo quy định.

- Về trang thiết bị: Việc mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế chủ yếu từ nguồn kinh phí của ngành y tế và tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa để trang bị các thiết bị thiết yếu tối thiểu cho các trạm y tế.

- Về đào tạo nhân lực: Việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ y bác sỹ cho các trạm y tế. Giao Sở Y tế chủ động triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ y bác sỹ của các trạm y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (kinh phí thực hiện chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí đào tạo hàng năm của ngành y tế).

**\* Việc thực hiện 07 tiêu chí chuyên môn của Đề án:** Giao Sở Y tế chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai đến năm 2015 hoàn thành 07 tiêu chí chuyên môn của Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo quy định.

Thông báo để Sở Y tế, các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành, thị biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT;
- Các TV Ban Chỉ đạo;
- UBND các HTT;
- CVP, các PCVP;
- Sở Y tế;
- NCTH;
- Lưu VT, VX5 (40b)

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Thiều Vinh**

